



ประกาศเทศบาลตำบลลี่

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลลี่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 12 หมู่บ้านดังนี้ บ้านเวนนาริน หมู่ที่ 1 บ้านบุญ หมู่ที่ 3 บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 บ้านป่าหก หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสามปี หมู่ที่ 8 บ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 10 บ้านโส่ง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ศิริไล หมู่ที่ 12 บ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 บ้านใหม่น้ำผึ้ง หมู่ที่ 16 บ้านผายอง หมู่ที่ 17 ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตำบลลี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,674,000 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางของราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้าง **ประเภทเดียวกัน** กับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,837,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลลี่เชื่อถือ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ให้ผู้เสนอราคาไปพร้อมกันที่ **สำนักงานเทศบาลตำบล** แล้วเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ **สำนักงานเทศบาลตำบล** อนึ่งผู้เสนอราคารายใดที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสถานที่ก่อสร้างเองและอ้างถึงปัญหาและอุปสรรคไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ **ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอสี ชั้น 2** และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ **สำนักงานเทศบาลตำบล** ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ www.lee.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5359-6520-1 ต่อ 15 โทรสาร 0-5359-6520-1 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ร้อยตำรวจตรี



(เสนหิ มะโนจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบล